



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

เรื่อง โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชนิด Para - Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in place recycling) ถนนสาย สน.๒๐๑๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ - บ้านนาเหมือง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธี e - Auction

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชนิด Para - Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in place recycling) ถนนสาย สน.๒๐๑๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒ - บ้านนาเหมือง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธี e - Auction รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท งบประมาณตั้งไว้ ๔,๖๕๕,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๔,๘๘๕,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันของ จำนวน ๒๔๔,๒๕๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายการชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๔๔๒,๕๐๐.-บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเชื่อถือ
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้

/๖.๑ บุคคล...

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”

๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๖.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาท) คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๗. กำหนดให้ผู้ซื้อชื่อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง ให้ถือว่าผู้รับเอกสารประมูลจ้างฯ ได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบไม่ได้

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๕๐ - ๑๑.๕๐ น. ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (ชั้น ๒) หลังเก่า และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยกำหนดประมูลในวันที่ ๕๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๕๐ - ๑๑.๕๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูล ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.- บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๒๗๑ ๓๔๐๒ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. หรือสืบค้นจากเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และ [www.sakon-pao.go.th](http://www.sakon-pao.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐



(นายชัยมงคล ไชยรบ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

